

Ang baso ng propesyonal na gusali ng Tsina ay gumagawa ng flat at hubog na kaligtasan 10mm-12A-10mm na tempoy na insulated glass

Tungkol sa 10mm + 12A + 10mm na galit na insulated glass:

10mm + 12A + 10mm na basong insulated na baso, Guwang na baso, [IGU, Double glazing glass](#) ay gawa sa dalawa sa 10mm basong baso mga sheet na maaaring 10mm mababang baso, mapanimdim na baso, tinted glass o normal na float glass. Gumagamit ito ng sealant gumming at mga spacer ng aluminyo na puno ng desiccant. Insulated na baso, Guwang na baso, IGU, Ang double glazing glass kasama ang perimeter ng spacer na nakikipag-ugnay sa baso ay maayos na na-seal sa mga pangunahing at pangalawang sealant upang matiyak ito sa hangin o masikip ng argon.



10mm + 12A + 10mm na galit na insulated glass Characteristic:

Ang 10mm + 12A + 10mm na galit na insulated glass ay hindi lamang makakapagtipid ng lakas ng enerhiya, maaari rin itong makakuha ng tunog pagkakabukod. Ang ganitong uri ng IGU ay maaaring mapahusay ang thermal pagkakabukod ng isang window hanggang sa 3 beses na nagreresulta sa pagbawas ng pagkonsumo ng enerhiya ng hanggang sa 75% kumpara sa isang solong glazed unit.

[Kunxing Pabrikang salamin](#) ang kumpanya ay nakatuon sa kalidad ng baso na higit sa lahat, tungkol sa insulated glass, gumawa kami ng kahilingan ng kliyente at ibigay ang aming propesyunal na propesyonal kapag kinakailangan. Aluminum spacer ay awtomatikong liko at nabuo kasama ang kakaunti na mga kasukasuan at dalwang mga seal ay inilalapat, na nagsisiguro ng mahusay na mga katangian ng sealing at mahaba application life-time. Ang dew point ng insulating glass ay nasa ibaba ng ° C na ginagarantiyahan ang pagbuo ng kondensasyon sa ilalim ng normal na aplikasyon.



10mm + 10mm na galit na insulated glass na pagtutukoy:

Flat tempered insulated glass: Laki ng Max 3300mm *6000mm, laki ng Min 300mm * 300mm.

Kulot na may halong insulated na baso: Min curved radius 2000mm. Arko ng haba: Max 2500mm, Min 400mm. Height: Max 4000mm, Min 600mm.

Kulay ng salamin: malinaw, ultra malinaw, gray, berde, asul, tanso

Uri ng salamin: annealed o toughened clear glass, Mababang-E baso, tinted glass, salamin ng salamin, mababang-bakal na baso, salamin sa pag-print ng screen, salamin na etched glass, atbp

Aluminum Spacer: 6, 9, 12, 16mm (1/4", 11/32", 1/2", 5/8")

Punan ng Spacer: dry Air, marangal na gas tulad ng Argon, atbp.



32mm toughened insulated glass na paggamit:

Mga pintuang salamin, bintana, pagkahati, dingding ng kurtina, showcase, gabinete, kasangkapan, atbp.

